

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

MTC – ไม่จำเป็นต้อง(...?)ทุกวัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เป็นเรื่องที่เรา ท่านๆ เข้าใจกันได้คืออยู่แล้ว หุ้น หรือ ตลาดหุ้น มีขึ้นมีลง และก็จำเป็นต้องขึ้นหรือลงทุกวันด้วย สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้ นั่น คือ ในการแกว่งตัวขึ้นๆ ลงๆ นั้น อยู่ในแนวโน้มไหน ระยะไหน... เทนือเมทก็กล่าวไว้ในห้องอบรมทุกครั้งว่า หลักการ หรือ กระบวนการที่จะวิเคราะห์นั้น จะต้องอะไรก่อนหรือหลัง... ซึ่งถ้าจำกันได้ดี ก็จะต้องรู้ว่า เมื่อเปิดกราฟขึ้นมา ไม่ว่าจะ เป็นกราฟของอะไรก็ตาม ต้องบอกให้ได้ภายใน 3 วินาที ว่าเป็นแนวโน้มไหน และ แนวโน้มนั้น สวยหรือไม่ (แนวโน้มลงสวยๆ ก็มีนะ เพราะนั่น มันจะลงยาวๆ... เอาไว้เล่าให้ฟัง)... อีกอย่างที่อยากจะทำความเข้าใจไว้ในเบื้องต้นกันอีกครั้งนะครับ สำหรับแฟนคลับคอลัมน์บาดตาเซียนนี้ คือ อย่าคาดหวังว่า หุ้นบาดตาเซียนที่เขียนวันไหน แล้วจะหวังให้ขึ้นทันทีในวันนั้นเลย ไม่ได้จะต้องการให้ท่านได้เล่นจบในวันนั้นเลยทีเดียวนะ บอกอยู่บ่อยๆ ถ้าแนวโน้มมันยังเป็นขาขึ้น ยังไงมันก็จะขึ้น ถ้ามันจะแกว่งๆ ตืดตืดเล่นตัวมากนั้ก เกิดหลุดจุดตัดขาดทุนลงมา ก็ถือว่า นิสัยไม่ดี คนนิสัยไม่ดี ก็อย่าไปคบ หรือ ถ้าจะนิสัยดีๆ ร้ายๆ เราก็อาจจะคบแค่เป็นก๊ีกเป็นกักกันไป ไม่คบกันนาน ตีๆ แล้วค่อยคบ นิสัยไม่ดีก็เลิกกันไป แล้วค่อยมาดูกันใหม่ที่หลังก็ได้ ถ้ากลับมาทำตัวดีๆ อีกครั้ง... หุ้นบาดตาเซียน ถ้าคิดจะซื้อ ก็ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่า ถ้าขายวันนั้นไม่ได้ ก็จะต้องถือหุ้นข้ามวันได้ด้วยนะครับ การขึ้นในวัน ถือเป็นผลพลอยได้ การมองยาวๆ หรือมองรอบถึงกำไรนั้นจะเป็นรูปแบบหรือเป้าหมายหลักของการซื้อหุ้นบาดตาเซียน (ต่างกับเมื่อก่อน ที่เน้นหวังเล่นในวันด้วย)

ดูตามเกม... ก็เป็นหุ้นที่เล่นทางขึ้นมาแล้วระลอกหนึ่ง แล้วก็พักตัว วันวานเพิ่งจะขึ้นผ่านแนวต้านทางโครงสร้างมาวันแรก ซึ่งวันนี้ จะเดินเกมต่อ หรือจะพัก ก็ได้ทั้งนั้น แต่ไม่หลุด(?) ก็เก็บไว้ได้

แนวรับ : ... 50.0-49.0 **เว้นแต่ต่ำกว่า 48.0 จะไม่ถือไว้**

เป้าหมาย : ... 55.0 และ 60.0 หรือ **มองรอบไว้ที่ 65.0 ด้วย**

Price Chart...(MTC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MTC... ก็เหมือนเดิมครับ ทรงนี้ แนวนี้ ก็น่าจะกล่าวกันไปแยะแล้วว่า เป็น Pattern แบบไหน แล้วจะขึ้นไปได้ตามรูปแบบ Pattern จะต้องมียเป้าหมายที่ราคาเท่าไร? หวังว่าคงไม่ต้องกล่าวกระมังว่าได้อยู่ใจก็ราวๆ 65.0 แถวๆ นั้นแหละครับ เป็นราคาเป้าหมายแล้วเรื่องของสัญญาณ MA. ที่มีแนวโน้มตามภาพนั้นนั้น ถ้าการขึ้นต่อเนื่องได้นั้น ก็ยังบอกได้อีกเช่นเดิมว่า เป็นต้นๆ แนวโน้มนะ แต่เป็นแนวโน้มการขึ้นระลอกสองหลังจากที่ขึ้นมาแล้วพักตัวไปก่อนหน้านี้... นี่แหละครับที่เขาถึงเรียก รูปแบบราคาต่อเนื่อง ตามตำราว่าไว้เลย แล้วจริงๆ จุดหนี หรือ Stop Loss ถ้าจะเอาสุดๆ ก็จะได้ถึงระดับ 45.0 เลย แต่เราขอ ไม่ต่ำกว่า 48.0 ดีกว่า